

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 60-CT ngày 11-2-1985 về việc thực hiện pháp lệnh quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Pháp lệnh quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân được công bố ngày 3 tháng 12 năm 1981 đến nay đã được 3 năm. Các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng các ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp đã có ý thức coi trọng tổ chức thực hiện. Nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành ở trung ương và tỉnh, thành phố, đặc khu đã chú ý làm nhiệm vụ tiếp dân, tích cực giải quyết được nhiều đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền hơn trước.

Tuy nhiên, sự chuyển biến về trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo pháp lệnh ở nhiều nơi còn yếu, kết quả đạt được còn thấp, đơn tồn đọng hàng năm còn nhiều, có nơi tới 50 — 60%; nhiều vụ việc kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt khoát. Đáng chú ý là một số cán bộ có thẩm quyền còn thiếu trách nhiệm, tránh né, nê nang, bao che không giải quyết thỏa đáng những khiếu nại và tố cáo. Nhiều trường hợp cấp trên đã quyết định xử lý nhưng cấp dưới không thi hành.

Do việc thực hiện pháp lệnh ở nhiều cấp có trách nhiệm và thẩm quyền chưa tốt, nên đến nay công dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên cơ quan cấp trên vẫn tăng.

Đề phát huy hiệu lực của pháp lệnh, giải quyết đúng những khiếu nại, tố cáo của công dân, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị các đồng chí Bộ trưởng các Bộ,

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu:

1. Kiểm điểm việc thi hành pháp lệnh; nhận xét những ưu điểm cần phát huy, khuyết điểm cần khắc phục.

2. Đề ra những biện pháp và tổ chức việc thi hành pháp lệnh một cách nghiêm túc; giải quyết đúng các khiếu nại, tố cáo của công dân. Chú trọng giải quyết dứt khoát những vụ tồn đọng; kiểm tra các cơ quan thuộc quyền thi hành nghiêm chỉnh pháp lệnh, thi hành kỷ luật nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

3. Từ nay đến cuối quý II năm 1985 Thủ trưởng các Bộ, Tổng cục, ngành ở trung ương và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu phải có kế hoạch tổ chức tiến hành kiểm điểm.

Cuối quý II năm 1985 gửi báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng gửi Ủy ban Thanh tra Nhà nước.

Ủy ban Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp thi hành chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện lên Hội đồng Bộ trưởng.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó chủ tịch

TỔ HỮU

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 62-CT ngày 12-2-1985 về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn hàng xuất khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu trong thời kỳ 1986 — 1990.

Thi hành nghị quyết Đại hội lần thứ 5 và các nghị quyết của Ban Chấp hành